
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑ 2 

เม่ือวันพฤหสับดีที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา       กรรมการ 
๓. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๖. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๗. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๘. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๙. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๑๐. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๑. ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๒. ผศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๔. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๖. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๗. รศ. สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๙. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๒๐. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๑. รศ. วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒๒. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๕. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๖. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

 7 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

๑. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

 ๑.   รศ. จรรยา เสียงเสนาะ ผู้จัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 

 ๒.   ผศ. พร้อมลักษณ ์  สมบูรณ์ปัญญากุล     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม  5 

 ๓.    ผศ. สคุนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 6 

 ๔.   ผศ. ทวี สายวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 

 ๕.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 

 9 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 10 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการ11 

ประชุมฯ คณะฯ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผูอํ้านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ12 

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการทํางานร่วมกับภาคเอกชน” จากน้ัน13 

ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 14 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 15 

  นายปรัชพร กลีบประทุม ศษิย์เก่าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล16 

ผลงานวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในวาระ17 

ครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข 18 

 ที่ประชุม :  รับทราบและชืน่ชมยินดี     19 
 20 
ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  21 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเสนอ22 

ให้มีการแก้ไขดังน้ี 23 

 หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๑๒ คําว่า “แอฟฟิน” แก้เป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 24 

(AFRIMS)” 25 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขตามที่เสนอ 26 
 27 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    28 

 ๓.๑  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ30 

สื่อสาร จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  31 
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  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/ ว.๕๐๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้ง1 

ให้ส่วนงาน เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2 

ไม่เกิน ๑ ช่ือ (กรณี ส่วนงานให้เป็นมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน) แจ้งกลับไปยังประธาน3 

คณะกรรมการสรรหาฯ (อธิการบดี) ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ให้ ผูท้ี่มี4 

คุณสมบัติตามประกาศฯ ย่ืนใบสมัครเข้ารับการสรรหา หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 5 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี7 

สารสนเทศและการสื่อสาร 8 

 มติที่ประชุม   :   ไม่ขอเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ9 

สื่อสาร 10 
  11 

 ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี12 

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) 13 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา เสนอขอปรับปรุงคณะ14 

กรรมการบริหารหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) เน่ืองจาก ศ.ลีรา 15 

กิตติกูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ)  ได้ไปเป็นคณะ16 

กรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทาง การสาธารณสุข (ภาคปกติและ17 

ภาคพิเศษ)  18 

    ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ)  19 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่ง20 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 21 

พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (ข้อ ๒๐.๑) องค์ประกอบ  22 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) อาจารย์23 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็น24 

กรรมการ และเลขานุการ และ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ี อาจมี25 

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม กรรมการบริหาร26 

หลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร (ข้อ ๒๐.๒) ใหห้ัวหน้าส่วน27 

งานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็น28 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามองค์ประกอบข้อ (ข้อ ๒๐.๑)” ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการ29 

ประชุม 30 

  รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งว่า มีขอ้สังเกตเร่ืองการแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ปัจจุบันทํางานอยู่31 

สถาบันการศึกษาหรือไม่ ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งอาจจะนําข้อมูลไปเผยแพร่ได้ 32 
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  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลิน จุลศิริ ปัจจุบันทํางานใน1 

บริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรษา สุตเธียรกุล เป็นอดีตรองคณบดีของคณะที่ภาควิชานับ2 

ถือ ซึ่งปัจจุบันทํางานให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา4 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) ตามท่ีเสนอ 5 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 6 
                                        7 

 ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 8 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา๒๕๖๑ 9 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา  ขอเสนอ 10 

(ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   ระดับ11 

ปริญญาตรี   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    12 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่13 

ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับ14 

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบ16 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา17 

๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 18 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 
                                                                                                                                                                   20 

 ๓.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 21 

(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑ 22 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  มีความประสงค์เสนอขอ23 

ปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 24 

๒๕๖๑ โดยขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ25 

ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เมื่อ26 

วันที่ ๑๔  มิถนุายน ๒๕๖๑  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (วิธีเวียน) เมื่อวันที่ 27 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อย28 

หลักสูตรดังกลา่ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยี30 

สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ 31 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 32 
 33 
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 ๓.๕  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและจัดสรรเงิน 1 

ค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน จาก2 

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 3 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า โดยเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการ4 

จัดเก็บและจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่บุคลากรของคณะสาธารณสุข5 

ศาสตร์ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียม6 

พัฒนาการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา7 

การเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน8 

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยอย่างมี9 

ประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอ (รา่ง)ประกาศคณะฯ เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและจัดสรรเงิน10 

ค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก11 

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ประกาศคณะฉบับใหม่น้ี ได้ปรับตามประกาศของ13 

มหาวิทยาลัย ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังน้ี 14 

   ๔.๑ โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทุกโครงการ 15 

        -  ให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 16 

        -  ให้ส่วนงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมในอัตราไม่ตํ่ากว่า ๖% ของมูลคา่โครงการทั้งหมด 17 

  ในหลักการถ้ามีการกําหนดค่าธรรมเนียมจะต้องจัดเก็บตามที่ประกาศ จงึไม่เฉพาะเจาะจง ๖% 18 

เน่ืองจากเป็นการตกลงระหว่างโครงการ/ สถาบัน กับแหลง่ทุน ซึ่งอาจจะขอได้มากกว่า แต่ไม่ควรตํ่ากว่า ๑๐% 19 

ของโครงการ 20 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์21 

และอัตราการจัดเก็บและจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้จดัเก็บจาก22 

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 23 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 24 
 25 

 ๓.๖  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ 26 

   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการ27 

ปรับเปลี่ยนตําแหน่งผู้บริหาร จึงเสนอขอใหม้ีการทบทวนคณะกรรมการฯ ประกอบกับทางคณะฯ เตรียมการ28 

จัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนงาน29 

ประจําและงานผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมีการควบคุม30 

กํากับการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแสวงหารายได้เข้าคณะฯ  ประกอบกับข้อบังคับของ31 

มหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ ระบุไว้ว่า คณะกรรมการ32 

งบประมาณของส่วนงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงาน33 
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เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ1 

พิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รายละเอียด2 

เอกสารประกอบการประชุม 3 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว มมีติเห็นชอบกับ4 

(ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดย เสนอช่ือผู้แทนกลุ่มภารกิจเป็นกรรมการดังน้ี 5 

๑. หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา (ผู้แทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมสขุภาพ) 6 

๒. หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผู้แทนกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและ7 

สิ่งแวดล้อม) 8 

๓. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา (ผู้แทนกลุ่มภารกิจควบคุมป้องกันโรค) 9 

รศ.ประมุข โอศิริ เสนอว่า การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ที่เสนอมีวาระปีต่อปี10 

เสนอเห็นควรปรับให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี  เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการจัดทําแผน11 

งบประมาณ 12 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เสนอว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการแต่งต้ังคณะกรรมการตามวาระ13 

การดํารงตําแหน่งของคณบดี จึงขอปรับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓ เป็นปีงบประมาณตามวาระการ14 

ดํารงตําแหน่งคณบดี และเพ่ิมเติม การกําหนดกลไกการหารายได้และแหล่งทุนมาสนับสนุนพันธกิจของคณะ 15 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอของที่ประชุม โดย16 

คณะกรรมการมีวาระตามวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี และปรับหน้าที่ตามท่ีประชุมเสนอ 17 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 18 
 19 

 ๓.๗  พิจารณาการกําหนดช่ือสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 20 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชา21 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 

ลงวันที่ ๕ มถินุายน ๒๕๖๑ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. 23 

และ ศ. กําหนดให้การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการ24 

น้ันๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ซึ่งแนวทางในการกําหนดสาขาวิชา จะพิจารณาจากการ25 

ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งน้ัน โดยต้อง26 

แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านใด ประกอบกับ27 

ปัจจุบันยังไม่เคยมีการกําหนดรายช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน มี28 

เพียงการอ้างอิงสาขาวิชาที่จําแนกตาม ISCED ซึ่งเป็นการกําหนดกลุ่มสาขาวิชาที่กว้างมาก รายละเอียดเอกสาร29 

ประกอบการประชุม 30 

  รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่ไม่เข้าไประบุว่าขอเพ่ิมสาขาหรือขอเทียบเคียง31 

จะมีผลกระทบ เมื่อใดที่ขอตําแหน่งวิชาการจะเป็นการขอข้ามสาขาวิชาและมีรายละเอียดมากข้ึน จึงขอให้มีการ32 
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กระตุ้น และจะต้องดําเนินการก่อนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือส่งให้มหาวิทยาลัยรวบรวมต่อไป ทั้งน้ี1 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกคร้ัง  2 

  รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา แจ้งว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประชุมกันอีกคร้ังแลว้จะไม่ขอ3 

เพิ่มสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข เน่ืองจากพิจารณาแล้วมีความเป็นวิชาชีพ จึงขอเทียบเคียง “กลุ่ม4 

พยาบาลศาสตร์” ๓๗๐๑๐๔ การพยาบาลสุขภาพชุมชน  5 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ระบุทั้ง ๓ กลุม่  6 

  รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา แจ้งว่า ภาควิชาจะต้องเลือกลุ่ม และเลือก ๑ สาขา เน่ืองจากเป็นความ7 

เช่ียวชาญเฉพาะของตัวบุคคล เป็นความรับผิดชอบระบุความเช่ียวชาญของตัวเอง การลงโปรแกรมลงมากกว่า 8 

๑ สาขาไม่ได้ ซึ่งบัญชีรายช่ือสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ในแต่ละกลุ่มจะ9 

ประกอบด้วย รหัส ๔ หลัก คอื ช่ือสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการ และรหัส ๖ หลัก คือ ช่ืออนุสาขาวิชา ซึ่ง10 

จะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าจะเพ่ิมสาขาวิชาจะมีคําถามว่า แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่อย่างไร เมื่อมีการเพ่ิมช่ือแตกต่างแต่11 

เน้ือในไม่ได้แตกต่าง ทางมหาวิทยาลัยอาจจะเชิญไปช้ีแจง 12 

  อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอนํากลับไปให้อาจารย์ใน13 

ภาควิชาพิจารณาใหม ่14 

  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีความหลากหลาย กระบวนการวิธีคิดของ15 

ภาควิชาที่มีหลากหลายสาขาวิชาจะให้อิสระแก่อาจารย์ในภาควิชา อาจจะมีปัญหาในการบริหารหลักสูตรแต่ละ16 

ภาควิชาคงต้องทบทวน โดยที่ไม่เกิดปัญหาต่อไป  17 

  ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน คณะฯ จะเสนอรหัส ๓๕๐๑ ส่วนอาจารย์แต่ละคนจะเลือก18 

สาขาวิชาใดให้ไปเทียบเคียง เน่ืองจากการกําหนดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะกว้างกว่า และมีผู้อ่านผลงาน19 

วิชาการในการเสนอขอผลงานวิชาการได้มากกว่า ซึ่งถ้ากําหนดสาขาย่อย ต้องพิจารณาว่ามีผู้อ่านผลงานวิชาการ20 

หรือไม่ 21 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอต่างๆแล้วมีมติโดยสรุปดังน้ี 22 

๑. ขอให้หัวหน้าภาควิชาทําความเข้าใจกับบุคลากรในภาควิชา ในการกําหนดกลุ่มและสาขา23 

ย่อย ให้ตัดสินใจบนพื้นฐาน ว่าการกําหนดเป็นสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อ่านผลงานจะมีมาก24 

หรือถ้ากําหนดย่อย จะมีคนอ่านผลงานหรือไม่ 25 

๒. คณะฯ จะเสนอสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส ๓๕๐๑ เป็นสาขาหลกั ส่วนหลักสูตรของ26 

ภาควิชาสามารถลงสาขาย่อย ภายใต้รหัส ๓๕๐๑   27 

๓. ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขอกลับไปปรับใหม่ ขอให้ส่งกลับให้ทาง28 

คณะฯ ก่อนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 29 

๔. อาจารย์ที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งไปที่รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เพ่ือ30 

ประสานมหาวิทยาลัยต่อไป 31 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 32 
 33 
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 ๓.๘  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 1 

   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ด้วย ผศ. ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล ตําแหน่งหัวหน้า2 

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เป็นวาระท่ีสอง มีวาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ต้ังแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 3 

ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ัน 4 

    เน่ืองด้วย ระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล 5 

จะสิ้นสุดสญัญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล มคีวามประสงค์ไม่ขอต่อ6 

สัญญาจ้าง ดังน้ัน คณะฯ จึงต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคนใหม่แทนหัวหน้าภาควิชาเดิมที่พ้นจาก7 

ตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสองและวรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย8 

การสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามความในข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการ9 

สรรหาหัวหน้าภาควิชา ประกอบด้วย 10 

  (๑)  คณบดี 11 

  (๒)  ผูแ้ทนหัวหน้าภาควิชา  จํานวน  ๑  คน 12 

  (๓)  ผูแ้ทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  จํานวน  ๑  คน 13 

  (๔)  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน  ๑  คน 14 

  (๕)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  จํานวน  ๑  คน  15 

   ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของ16 

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนกรรมการประจําคณะประเภท17 

คณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนกรรมการประจําคณะเพ่ือ18 

เป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมมีติเสนอช่ือ 19 

๑. ผศ. เฟ่ืองฟ้า  อุตรารัชต์กิจ เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 20 

๒. รศ. ประมุข  โอศิริ      เป็นผูแ้ทนคกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  21 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง ๒ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 22 
 23 

 ๓.๙  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จะครบวาระการ25 

ดํารงตําแหน่งคณบดีฯ  26 

  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้ส่วนงาน เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งคณบดี27 

วิทยาลัยนานาชาติ  ไม่เกิน ๑ ช่ือ (กรณ ีสว่นงานให้เป็นมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํส่วนงาน)  28 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้เป็นการประชุมโดยวิธี “ลับ”และไม่บันทึกรายงานการ29 

ประชุม  โดยทีป่ระชุมได้มีมติเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน ๑ ช่ือ และให้30 

ประธานฯ เสนอช่ือไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 31 

 มติที่ประชุม   :   ไม่บันทึกผลการประชุม และเหน็ชอบให้ประธานฯ ดําเนนิการต่อไป 32 

   33 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 1 

  ๔.๑  การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ 2 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งสรุปการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖   3 

เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ 4 

พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ Pre-workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการ5 

รอบรู้สุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม สรุปดังน้ี 6 

๑) รายรับ-รายจ่าย  7 

รายรับ  
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
บุคคลทั่วไป ๗๖ คน อาจารย์ในคณะฯ ๑๔ คน รายได้จากค่าลงทะเบียน                
บุคคลทั่วไป คนละ ๒,๐๐๐ บาท 

๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖   
บุคคลทั่วไป ๑๕๐ คน อาจารย์ในคณะ ๕๒ คน นักศึกษา ๕๖ คน รวมทัง้หมด 
๒๕๘ คน 

๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. การสนับสนุนจาก ศจย. ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมรายรับเป็นเงิน ๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
รายจ่าย   
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมฯ รวมรายจ่ายเป็นเงิน ๘๖๙,๕๔๙.๐๐ บาท 

     8 

รายได้ทั้งหมดที่คณะได้รับจากการจัดประชุมวิชาการฯและ Pre-workshop 9 

๑. เงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย      ๓๘,๔๕๐.๘๘  บาท 10 

๒. ค่าเช่าห้องประชุม     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 11 

๓. ค่าบํารุงคณะ ร้อยละ ๓๐ (ตามประกาศใหม่) ๒๗๑,๒๐๐.๐๐  บาท 12 

รวมรายรับสุทธิ     ๔๐๙,๖๕๐.๘๘  บาท 13 

    ๒) สรุปการประเมินผลการประชุม 14 

- ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๓๕๐ คน)  15 

ผู้ตอบแบบประเมิน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ ของผู้เข้าร่วมการประชุม  16 

- สถานภาพของผู้ประเมิน เพศหญิงเป็นสว่นใหญ่ (ร้อยละ ๘๑.๗) เป็นศิษย์เก่าของคณะ17 

สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ ๓๙.๐ ที่เหลือเป็นบุคคลทั่วไป ร้อยละ ๖๑.๐   18 

- ผูใ้ห้ข้อมลูการประเมินส่วนมากเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ (ร้อยละ ๕๘.๔)  รองมาคือ19 

นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ ๒๖.๒) นักศึกษา (ร้อยละ ๑๔.๑) ที่เหลือเป็นพนักงานบริษัท/เอกชน 20 

(ร้อยละ ๓.๔) 21 
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- แหล่งข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับการประชุมฯ มากที่สุด ๓ อันดับ จดหมายแจ้งข่าว/โปสเตอร์ 1 

(ร้อยละ ๔๓.๖) เพ่ือน/ ผู้ร่วมงาน (ร้อยละ ๓๕.๖) และ Website (ร้อยละ ๒๖.๗) 2 

๓) ข้อสรุปการเรียนรู้จากคณะกรรมการจัดงาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

 ๔.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑ 6 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งว่า สบืเน่ืองจากการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 

(สาธารณสุขศาสตร์) ๕ สาขา จาก ๑ หลักสูตร เป็น ๕ หลักสูตร ซึ่งเริ่มดําเนินการพัฒนามาต้ังแต่ ปีพ.ศ. 8 

๒๕๕๙ เป็นต้นมา การพัฒนาหลักสูตรฯ ดําเนินการพัฒนาตามโครงสร้างในร่าง มคอ.๑ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 9 

ที่ สกอ. มอบหมายให้คณะวิจยัจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ดําเนินการจัดทํา อีกทั้ง10 

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลก็มกีารปรับเปลี่ยนทีมบริหารใหม่ ซึ่งมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร มุ่งให้11 

จัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education และต้องสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับ12 

นานาชาติ เช่น AUN-QA ฯลฯ คณะฯได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยการประสานงาน/ ส่งเอกสาร/ เชิญ13 

ผู้แทนมหาวิทยาลัย มาช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง  14 

จนกระทั้งพัฒนา มคอ. ๒ สาํเร็จ และได้ดําเนินการเสนอผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองภายในคณะฯ และผ่าน15 

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ 16 

กันยายน ๒๕๖๐  ในระหว่างน้ี มีการเปลี่ยนทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล มี17 

หนังสือแจ้งใหทุ้กหลักสูตรทีดํ่าเนินการพัฒนา ต้องจัดทําแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU: Template for 18 

Degree Profile) เพ่ือเสนอผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการจัดทํารายละเอียด19 

หลักสูตร (มคอ.๒) เพ่ือเสนอเข้ากลั่นกรอง ตามข้ันตอนในมหาวิทยาลัยต่อไป   20 

  คณะฯ โดยหลักสูตรได้ดําเนินการจัดทําแบบรายงานฯ จํานวน ๔ หลักสูตร (EH FS HE NU) ส่ง21 

ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์กลับมาจาก 22 

เจ้าหน้าที่กองบริหารการศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้พิจารณา23 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ส่งกลับและมีประเด็นเก่ียวกับการตีความการพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (สศ) จาก ๑ 24 

หลักสูตร เป็น ๔ - ๕ หลักสูตร เป็นการขอเปิดหลักสูตรใหม่/ การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง ผศ.อังสนา บุญธรรม 25 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ จึงประสานเชิญประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชาเอก และอาจารย์เชต ใจ26 

กัลยา (อดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ) เน่ืองจากเป็นเรื่องเช่ือมต่อ เข้าพบหารือกับ รศ.สุภาวดี ประคุณหังสิต 27 

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การ28 

หารือมีข้อสรุปแนวทางการดําเนินการดังน้ี  29 

  ๑) ให้คณะฯ ทบทวนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายของ30 

มหาวิทยาลัยที่กําหนดให้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบร่วมกันในการ31 

บริหารหลักสูตรและกํากับดูแล ร่วมทั้งการประกันคุณภาพหลักสูตร  32 
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 ๒)  กรณีการพัฒนาหลักสูตร จาก ๑ หลักสตูรเป็น ๕ หลกัสูตร ถือเป็นการขอเปิดหลักสูตร1 

ใหม่  เน่ืองจากเป็นการแยกความรับผิดชอบการบริหารหลักสูตร แยกการรับนักศึกษา มีตลาดงานเฉพาะของ2 

สาขาวิชา   ต้องกําหนด ELO และโครงสรา้งหลักสูตร ไมค่วรมีรายวิชาที่เหมือนกันกว่า ๔๐% ขึ้นไป ทั้งน้ีการขอ3 

เปิดหลักสูตรใหม่ ต้องขออนุมัติหลักการผ่านสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามข้ันตอน และเป็นหลักสูตรนานาชาติ 4 

ยกเว้นเป็นสาขาขาดแคลน หรือสนองตอบ พ.ร.บ.วิชาชีพโดยตรง 5 

 ๓) กรณีปรับปรุงหลักสูตร คอืใช้ช่ือปริญญาเดิม ระบุสาขาวิชาเอก ภายในเล่ม มคอ.๒ ฉบับเดียว 6 

(เหมือนเดิม) โดยให้ดําเนินการจัดทําแบบรายงานข้อมูลร่วมกัน และให้กําหนด ELO หลักของหลักสตูรร่วมกัน 7 

และกําหนด ELO ย่อยของแต่ละสาขาวิชาเอก หากต้องการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถรับนักศึกษาในปี8 

การศึกษา ๒๕๖๒ ต้องดําเนินการเสนอขอกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านสภาเห็นชอบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  9 

   หลังจากน้ัน ผศ.อังสนา บุญธรรม และประธานหลักสูตร ประธานสาขาฯ ได้กลับมาประชุม10 

หารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร ๑ หลักสูตร จากนั้นจึงเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง11 

หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และร่วมกันจัดทํา 12 

MU : Template เสนอ รศ.สุภาวดี ให้ความเห็นชอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และได้ส่งกลับข้อเสนอแนะ 13 

มายังคณะฯเมื่อวันที่ ๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยให้คณะดําเนินการจัดทํา มคอ.๒ ตามความเหมาะสม  14 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรได้ร่วมประชุมแล้วมีมติสรปุโครงสร้างตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรู้ต่างๆ 15 

จากน้ัน มอบหมายให้หัวหน้างานบริหารการศึกษาฯ ดําเนินการยกร่าง มคอ.๒ เพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุง 16 

พิจารณาอีกคร้ัง   17 

   แต่เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผศ.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝายการศึกษาฯ แจ้งมาทาง18 

กลุ่ม line คณะกรรมการระดับปริญญาตรี เร่งรัดดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสตูร (มคอ.๒) และภาคผนวก19 

ต่างๆ ฉบับสมบูรณ์ และส่งให้กองบริหารการศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการส่งให้20 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้21 

คณะฯ เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร จํานวน ๔ 22 

ท่าน ขณะนี้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ดําเนินการแล้วเสร็จ นําสง่มหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนที่23 

เก่ียวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว 24 

  ในการน้ี จึงเรยีนมาเพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ25 

การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ สาระการปรบัปรุง รายละเอียด26 

เอกสารประกอบการประชุม 27 

                   ที่ประชุมรับทราบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ปี 28 

๒๕๖๑ แล้วมมีติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปตามที่รายงาน 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 
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ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 2 

ประธานฯ แจ้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาใน3 

คณะ  4 

          เน่ืองด้วยขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดี แฝงตัวเป็นมิจฉาชีพในบริเวณคณะ โดยเข้ามาขโมยทรัพย์สนิ 5 

และพบรายงานของหายเป็น notebook ของนักศึกษาในห้องพักนักศึกษา(ห้อง lounge ) อาคาร ๔ ช้ัน ๓ และ6 

กระเป๋าที่วางไว้บนโต๊ะโรงอาหาร อาคาร ๒ ขณะไปซื้ออาหาร นอกจากน้ียังได้รับแจ้งว่า มีการไปขโมยกระเป๋า7 

ด้วยวิธีการลักษณะเดียวกัน ที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์รโรงพยาบาลรามาธิบดี 8 

ทีมบริหารจึงได้ดําเนินการกําหนดมาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาใน9 

คณะ โดยได้ดําเนินการแล้ว ดังต่อไปน้ี 10 

๑) ปิดป้ายประกาศเตือนในพ้ืนที่เสี่ยง ข้อความว่า “โปรดระวังทรัพย์สิน และของมีค่า ของท่าน 11 

หากพบเห็นผู้ต้องสงสัย มีพิรุธ โปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย. โทร ๒๒๒๒” 12 

๒) ส่งรูปผู้ต้องสงสัย ในไลน์@ ทุกคน หากพบเจอบุคคลในรูป ขอให้แจ้ง รปภ.โทร ๒๒๒๒   13 

๓) ขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษาทกุคนติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในคณะ และใน14 

การ เข้า -ออกอาคารของคณะ  15 

๔) ขอความร่วมมือ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านค้าทุกอาคาร ในการเฝ้าระวังคนแปลกหน้าและคนต้อง16 

สงสัย 17 

ในส่วนของมาตรการและขั้นตอนที่จะดําเนินการต่อไป มีดังต่อไปน้ี 18 

  ๑. คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการ เฝ้าระวัง ดังน้ี  19 

(๑) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ  และเลขานุการคณะ จัดประชุม รปภ. ของคณะ และ องค์การทหาร20 

ผ่านศึก เพ่ือกําชับให้ดูแลอย่างเคร่งครัด 21 

(๒) จัดเจ้าหน้าที่หน่วยกายภาพ ๑ คน ต่อวันให้มาประจําที่ โรงอาหารอาคาร ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๐-22 

๑๓ น. และมีการลงรายงานในสมุดบันทึกทกุวัน 23 

(๓) ประสานเจ้เล็ก (ผู้เช่าพ้ืนที่ตลาด) เพ่ือแจ้งให้ผู้ค้าในตลาดคอยเฝ้าระวัง  24 

(๔) ประสานทมีสโมสรนักศึกษา จัดระบบดูแลในห้องพักนักศึกษา (ห้องlounge) อาคาร ๔ ช้ัน ๓ 25 

(๕) ประสานเจ้าหน้าที่แต่ละอาคาร แต่ละช้ัน ให้ดูแลเฝ้าระวัง ในแต่ละภาค และอาคาร (ทํา26 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ แต่ละจุด กรณีเกิดเหตุ) 27 

(๖) เลขานุการคณะ ทําหนังสอืแจ้งหน่วยงานที่เช่าพ้ืนที่ ของคณะ และ คณะต่างๆในเขตพญาไท 28 

เพ่ือทราบและให้ความร่วมมอืในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ 29 

๒. คณบดีประสานกับคณบดีคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท เพ่ือปรึกษาและหาแนวทางป้องกันร่วมกัน 30 

๓. คณบดีประสานกับผู้กํากับ สน.พญาไท และรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เพ่ือปรึกษาแนวทางใน31 

การระวังความปลอดภัย 32 
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๔. คณบดีประสานกับรองอธิการบดี และ หวัหน้างานกายภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาแนวทางใน1 

การระวังความปลอดภัย 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 

 4 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 5 

     ๕.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 

     ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ ๓ 7 

เมษายน – มิถนุายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทัง้สิ้น ๒๗๗,๔๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท 8 

    -  ไตรมาสที่ ๑  ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๖๓,๗๑๐,๖๙๔.๑๘ บาท คดิเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗  9 

    -  ไตรมาสที่ ๒  ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๖๔,๙๔๓,๐๙๒.๖๓ บาท คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓   10 

    -  ไตรมาสที่ ๓  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๖๙,๘๘๕,๘๒๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 11 

๗๘,๗๘๙,๐๖๙.๘๙ บาท คดิเป็นร้อยละ ๑๑๒.๗๔  จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ ๖๙,๙๗๙,๗๔๓.๓๐ บาท 12 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๒ 13 

   ข.  รายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 14 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

   ๕.๒.๒  รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ตามข้อตกลง16 

การปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – 17 

๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๑) 18 

    ก. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ 19 

มิถุนายน ๒๕๖๑) จํานวน ๑๒ โครงการ วงเงินทั้งหมด ๕๑๒,๐๐๐ บาท (ขอยกเลิก ๑ โครงการ) มีผลการ20 

ดําเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๖ และมผีลการใช้จ่ายเงินไป ๒๓,๒๗๑.๒๑ บาท รายละเอียดเอกสาร21 

ประกอบการประชุม 22 

   ข.  รายงานตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 23 

๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๑) ผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายแล้ว จํานวน ๑๔ 24 

ตัวช้ีวัด (๓๙ ตัวช้ีวัด) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๙ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

   ค. กําหนดการทีมบริหารมหาวิทยาลัยเย่ียมชมส่วนงาน (PA Visit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน26 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๔๕ น. และทมีบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปเย่ียมภาควิชา (PA 27 

Visit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด28 

เอกสารประกอบการประชุม 29 

   ๕.๒.๓  แจ้งกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของคณะ30 

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสาร31 

ประกอบการประชุม 32 
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  ๕.๒.๔  แจ้งผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEd ประจําปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสาร1 

ประกอบการประชุม 2 

  ๕.๒.๕  รายงานความก้าวหน้า การควบคุมภายในของภาควิชาต่างๆ  ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

๕.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 7 

   ๕.๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 8 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม9 

การอบรมจํานวน ๑๓๖ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๗๘ คน สายสนับสนุน จํานวน ๔๖ คน และ10 

หน่วยงานภายนอกเป็นจํานวน ๑๒ คน โดยมาจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 11 

จํานวน ๓ คน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล จํานวน ๒ คน และ สํานักวิจัยซูเปอร์โพล 12 

จํานวน ๗ คน 13 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 14 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน พบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับ ๔ ขึ้นไปทุกหัวข้อ โดย  15 

ผู้เข้าอบรม มีความพึงพอใจที่มีต่อความชัดเจนในการถ่ายทอด ในหัวข้อบรรยาย “หลักจริยธรรมการวิจัยใน16 

มนุษย์” ในระดับมากที่สุด ๔.๕๙ และ มีความพึงพอใจที่มีต่อ อาหารว่าง/ อาหารกลางวัน/ เครื่องด่ืม ในระดับ17 

ตํ่าสุด ๔.๒๖ และความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ที่ระดับ ๔.๔๖ (คะแนนเต็มระดับ ๕)  18 

   ๕.๓.๒  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ ได้กําหนดจัดโครงการ 19 

Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๔ เรื่อง “ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือ20 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข” โดยเชิญ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการ21 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) มาบรรยาย และทมีวิทยากรจัด Workshop ใน22 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ช้ัน ๕ อาคารเทพนม เมืองแมน 23 

เพ่ือให้ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการ24 

สาธารณสุข ให้แก่บุคลากรของคณะฯ 25 

   ๕.๓.๓  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ ได้กําหนดจัดโครงการอบรม26 

เชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ27 

บุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคาร28 

เทพนม เมืองแมน  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ได้อย่าง29 

ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียม เค้าโครงบทความ (Drafted Manuscript) หรือ 30 

ผลการศึกษาทีผ่่านการวิเคราะห์ หรือรายงานวิจัยที่ได้ดําเนินการแล้ว  31 

 32 

 33 
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 ๕.๓.๔  ผลการดําเนินงานด้านการวิจัยตาม KPI แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 1 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
ใน ๓ ไตรมาส 

สรุป 
(เป้าหมาย-ผลงาน 

๑. เงินทุนวิจัย (บาท / คน*) ๓๒๙,๖๔๒.- ๒๕๔,๕๖๐.- - ๗๕,๐๘๒.- 
   จํานวนเงินทนุวิจัย (ล้านบาท) ๔๖.๑  ๓๔.๖  - ๑๑.๕  
๒. จํานวนบทความตีพิมพ์นานาชาติ (ช้ิน/คน) ๐.๖ ๐.๓๕ - ๐.๒๕ 
    จํานวนบทความตีพิมพ์นานาชาติ (เรื่อง) ๘๐ ๔๗ - ๓๓ 
๓. Citation (ครั้ง/ช้ิน) ๖ ๕.๖๘ - ๐.๓๒ 
๔. จํานวนสญัญาโครงการทมีกีารถ่ายทอด 
    เทคโนโลยีหรือองค์ความรู ้(ฉบับ) 

๓๕ ๑๘ - ๑๗ 

๕. จํานวน Contacted research (ล้านบาท) ๒๕.๑  ๓๓.๑  + ๘ .- 
๖. จํานวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ (เรื่อง) ๑๐๐ ๒๖ - ๗๔ 
๗. H-index ของส่วนงาน ๑๕ ๑๕ - 
๘. จํานวนผลงาน IP ๒ ๒ - 

 2 

 ๕.๓.๕  แจ้งความก้าวหน้าความร่วมมือการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 3 

(สวพท.) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 7 

   ๕.๔.๑  จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรที่8 

ผ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ9 

สาธารณสุขศาสตร์ 10 

  ๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.11 

๒๕๖๑   12 

  ๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ13 

ปลอดภัย  (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 14 

 ๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 16 

     ๕.๔.๒  บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาระดับ17 

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สมคัรออนไลน์ รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ 18 

www.grad.mahidol.ac.th สําหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้ังแต่วันพุธที่ ๑ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน 19 



 

 

16 

๒๕๖๑ สําหรบันักศึกษาไทย ต้ังแต่นพุธที่ ๑ สิงหาคม - วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมี1 

หนังสือถึงประธานหลักสูตรโดยตรงแล้ว  2 

       ๕.๔.๓  บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสถิติการรับนักศึกษาในภาพรวม เปรียบเทียบสถิติ ๕ ปี (๒๕๕๗ – 3 

๒๕๖๑) ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และเสนอว่าหลักสูตรต่างๆ ต้องมี4 

การปรับตัวในการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  5 

   ๕.๔.๔  บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอแนวทางการคิดภาระงานสอน และการประเมินการสอนรายวิชา6 

วิทยานิพนธ์เพ่ือนํามาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่จากเกณฑ์มาตรฐาน7 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า  การคิดหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่8 

น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ 9 

การกําหนดและประเมินภาระงานสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากที่หลกัสูตรฯกําหนดภาระงาน10 

สอน แผนการสอนและการประเมิน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้สัมพันธ์กับคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่11 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคําสั่ง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยยึดตาม 12 

๑. ข้อกําหนดของหลักสตูรฯ ในเล่ม มคอ.๒  13 

       -หมวดที่ ๓ ข้อ ๕. ข้อกําหนดวิทยานิพนธ์  14 

       -หมวดที่ ๔ ข้อ ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กลุยทธ์การสอนและการ   15 

        ประเมิน รวมทั้งหลักฐานประกอบ  16 

       ๒. ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุแนวทางการประเมินผลการสอน ๙ ข้อ  17 

                      ๓. คู่มือการทําวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 18 

   ๕.๔.๕  กําหนดการฝึกซ้อม รับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับ19 

บัณฑิตศึกษา 20 
รายการ / วันท่ี เวลา สถานท่ี 

การฝึกซ้อมฯ คร้ังท่ี ๑ (ซ้อมย่อย) 
วันอาทิตย์ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช และ 
ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานุเคราะห์ 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
การฝึกซ้อมฯ คร้ังท่ี ๒ (ซ้อมย่อย) 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

การฝึกซ้อมฯ (ซ้อมใหญ่) 
วันอังคารท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

รอบเช้า รายงานตัว เวลา ๕.๐๐ น. 
รอบบ่าย รายงานตัว เวลา ๘.๓๐ น. 

หอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

วันพระราชทานปริญญาบัตร 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

รอบเช้า รายงานตัว เวลา ๕.๐๐ น. 
รอบบ่าย รายงานตัว เวลา ๘.๓๐ น. 

หอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 21 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 
 24 
 25 
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๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

๕.๕.๑  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานําทีมบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า2 

พบทีมบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มกีารสื่อสาร  แลกเปลี่ยนร่วมกัน3 

ระหว่างมหาวิทยาลยักับส่วนงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของ4 

มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหดิล คือ Excellence in outcome-5 

based education for globally-competent graduates ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ – 6 

๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมอืงแมน (อาคาร ๕)  ฝ่ายการศึกษาได้ทําหนังสือเชิญประธาน7 

หลักสูตรทุกระดับ เข้าร่วมด้วยเรียบร้อยแล้ว และขอความกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมฯ ที่ งานบริหารการศึกษาฯ 8 

นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร ภายในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือการเตรียมการประชุมต่อไป  9 

๕.๕.๒ สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม 10 

๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๑ งดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาและ11 

คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  12 

๕.๕.๓  การขอย้ายสาขาวิชาเอก ของ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ 13 

ด้วยนางสาวอภิญญา ประภาวิชา รหัสนักศึกษา ๕๙๐๘๐๙๕ ช้ันปีที่ ๓ นักศึกษาหลักสูตร14 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชนได้ย่ืนคําร้องขอย้ายสาขาโดยขอย้ายไป 15 

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางฝ่ายการศึกษา ได้ดําเนินการตามประกาศ 16 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “หลักเกณฑ์การเลือกและการย้ายสาขาวิชาเอก” ของ17 

นักศึกษาหลักสูตรวท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๕๑  18 

- โดยผ่านความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ย้ายสาขาเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 19 

- ผ่านความเห็นชอบ จากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาทีข่อ 20 

  ย้ายเข้า) เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 21 

- ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑        22 

  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 23 

๕.๕.๔  สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทําโครงการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ด้วยการจัดการ24 

ขยะ ๓R และรว่มกับสํานักงานเขตราชเทวีดําเนินโครงการสถาบันการศึกษาลดและคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 25 

โดยสํานักงานเขตราชเทวีจะสนับสนุนถังขยะแยกประเภทให้กับสถาบันการศึกษา จึงขอความร่วมมือจาก26 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกทา่นลดการใช้พลาสติก และทิง้ขยะตามประเภทที่จัดไว้ โดยรายละเอียดสโมสร27 

นักศึกษาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะต่อไป 28 

๕.๕.๕  งานเทคโนโลยีสารสารเทศฯ ได้จัดทาํระบบการบริหารจัดการห้องเรียนกลางที่อยู่ในการ29 

ดูแลของบริหารการศึกษา (ไม่รวมห้องเรียนของภาควิชา) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ห้องเรียนของคณะฯ 30 

สําหรับปริญญาตรีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอการขอใช้ห้องเรียนของระดับปริญญาโท เอก โดยในระยะ31 

ต่อไปเมื่อจัดฐานข้อมูลเรียบร้อยทุกหลักสตูรแล้ว จะจัดให้มีการขอใช้หอ้งเรียนเพ่ิมเติมในแต่ครั้ง เช่น การสอน32 

เสริม การสอบวิทยานิพนธ์ การทํากิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา เป็นต้น 33 
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๕.๕.๖  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับไฟล์ word นามานุกรม จากงานบริหารทรัพยากรบุคคล1 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการจัดทําเป็นนามานุกรม ฉบับอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้งานในสมาร์ท2 

โฟนโดยการสแกน QR Code และการแตะหน้าจอได้ และจะส่ง QR Code นามานุกรมให้ภาควิชาและ3 

หน่วยงานต่างๆ ภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 4 

๕.๕.๗  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําลังประสานงานภาควิชาเพ่ือทําการ update เว็บไซต์ของ5 

ภาควิชา และเพ่ือเป็นการเพ่ิม Visibility ของงานวิจัยสู่สาธารณะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะประสานงาน6 

เพ่ือนําเสนองานวิจัยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจง่าย  อย่างน้อยภาควิชาละ ๑ เรื่อง 7 

๕.๕.๘  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดอบรมเรื่อง EndNote (วันที่ ๑) และ Turnitin (วันที่ ๒) 8 

ให้กับบุคลากรและนักศึกษาไปแล้ว ๓ รุ่น แต่ละรุ่น รับ ๓๐ คน และมีผู้ลงช่ือเข้าร่วมการอบรมเต็มทุกรอบ 9 

๕.๕.๙  งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประกวด (สําหรับนักศึกษา) 10 

ประกวดการทําวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ซึ่งมีเน้นเน้ือหาเก่ียวกับ “ทําไมต้องมา11 

เรียนสาธารณสุข มหิดล” รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะได้วิดีโอภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 12 

ประกวดภาพถ่าย เก่ียวกับ บรรยากาศสูงเนิน บรรยากาศการฝึกภาคสนามฯ  บรรยากาศ13 

ภายในและโดยรอบคณะ student life, student lounge, หอประชุมราชพฤกษ์, การเดินทางรูปแบบต่างๆ14 

ของ นักศึกษาและอาจารย์ ชนะเลิศรางวัลละ ๕๐๐ บาท ซึ่งคณะจะมีคลังภาพไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ ต่อไป 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 18 

 ๕.๖.๑  วันที ่๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๑  Dr. Agenta Ekman, Program Director, Program in 19 

Medicine, Dr. Amir Khorram – Manesh, Associate Professor of Surgery, Evelina Nystrom, 20 

International Coordinator ผู้แทนจาก Sahlgrenska Academy Office,  University of Gohtenburg ร่วม21 

หารือกับคณบดีและรองคณบดีฯ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยดําเนินการในระยะแรก22 

ด้วยการพัฒนาบันทึกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและความร่วมมือด้านการวิจัย 23 

     ๕.๖.๒  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  Institute of Health Science, Makassar Health 24 

Polytechnic, Indonesia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีข้อตกลงให้คณะ25 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดอบรมระยะสั้น เป็นเวลา ๓ ปี 26 

๕.๖.๓  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศ27 

สัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Dr. Azim Khan Sherwani, Director of 28 

School for International Training (SIT), Asia Pacific และศึกษาดูงานโครงการ Comprehensive Rural 29 

Development Project (Jamkhed model) ณ New Delhli และ Pune, ประเทศ India  สถาบัน SIT มี 30 

Main campus อยู่ที่ Washington DC และ Vermont, USA และมี Study Aboard campus จํานวน ๓๐ 31 

แห่งทั่วโลก โดย SIT มีความประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือและจัดทําบันทึกข้อตกลงในการร่วมจัดหลักสูตร32 
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สําหรับ SIT study aboard ซึ่ง SIT  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก และใช้งบประมาณของ1 

คณะฯ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท สําหรับค่าของที่ระลึกและค่าเดินทางภายในประเทศ 2 

๕.๖.๔  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผูแ้ทนจาก STIK Bina Husada, Palembang, Indonesia 3 

ร่วมเจรจาความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมขี้อสรุปในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และพัฒนา4 

บุคลากรของ STIK Bina Husada 5 

๕.๖.๕  วันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Deputy Prime Minister and Minister of Health and 6 

Population, Minister of Education, Vice Chancellor of Kathmandu University ประเทศเนปาล และ7 

คณะ เย่ียมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล8 

และระหว่างสถาบันการศึกษา 9 

๕.๖.๖  คณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ดําเนินการจัดอบรม10 

พัฒนาภาษาอังกฤษและจิตอาสา ภายใต้โครงการ MU V-Club โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทัง้ ๒ 11 

สถาบันจํานวน ๑๕  คนเข้ารว่มโครงการ  โดยอบรมทุกวันเสาร์ที่ ๗ และ ๒๑ กรกฎาคม  และ ๑๘ สิงหาคม 12 

๒๕๖๑ โดยการอบรมเน้นการทํากิจกรรมกลุ่ม 13 

๕.๖.๗  Joint International Public Health Training Center ได้รับอนุมัติงบประมาณ14 

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดต้ังและดําเนินการ จํานวน ๑ ล้านบาท ในระยะเวลา ๓ ปี โดยคณะฯ ต้อง15 

รายงานผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ซึ่งทุนสนับสนุนจะนํามาใช้ในการพัฒนา International Public 16 

Health and Environment Training Center ซึ่งต้ังอยู่ที่อาคารจรัส ยามะรัส ช้ัน ๑ และทําพิธีเปิดศูนย์ฯ 17 

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งแผนพัฒนาศูนย์ฯ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะนําเสนอ เพ่ือพิจารณาใน18 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวต่อไป 19 

๕.๖.๘  Bilateral Student Exchange Program สําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับ20 

สมัครถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงๆ ละ ๒ สัปดาห์ ช่วงแรกเข้าร่วมกิจกรรม 21 

ณ Taipei Medical University ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และช่วงที่ ๒ ณ คณะ22 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีนักศึกษาระดับ23 

บัณฑิตศึกษาจํานวน ๔ คนเขา้ร่วมโครงการ โดยเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติด24 

เช้ือและวิทยาการระบาดจํานวน ๓ คน และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจํานวน ๑ คน 25 

๕.๖.๙  หลักสตูร Community/Primary Health Care Delivery จํานวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๕ 26 

– ๖ กรกฎาคม และ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก  Institute of 27 

Health Science, Makassar Health Polytechnic of Indonesia.จํานวน ๙๐ คน นํารายได้เข้าคณะ28 

ประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว 29 

และภาควิชาอนามัยชุมชน สนับสนุนวิทยากร 30 

๕.๖.๑๐ หลักสูตร Universal Health Coverage and Primary Health Care: The best 31 

health practice in Thailand  ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผูเ้ข้าอบรมเป็นบุคลากร32 
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สาธารณสุขจากประเทศภูฎาน จํานวน ๒๐ คน ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง1 

ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2 

๕.๖.๑๑  การส่งข้อเสนอความต้องการอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสและอาสาสมัครญี่ปุ่นไปยังสํานักงาน3 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หมดเขตวันที ่๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่  4 

www.tica.thaigov.net หรือ www.mua.go.th 5 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 

 7 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   8 

๕.๗.๑ งานคลงั พัสดุ และบรหิารสินทรัพย์ 9 

๑) งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟ LED บริษัทผู้ขาย ได้ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ10 

และหลอดไฟเสร็จเรียบร้อย ๑๐๐% อยู่ระหว่างการสุ่มทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศทุกขนาด11 

ประมาณ ๑๐% และบริษทัจะทําการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 12 

๒) ระหว่างน้ีจะมีการเข้าตรวจอบพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักหอสมุดที่เคยอยู่ ณ ช้ัน ๕ อาคาร13 

สวัสด์ิ แดงสว่าง (อาคาร ๗) 14 

๓) การจําหน่ายพัสดุชํารุดหมดความจําเป็นในการใช้งาน ๒ รายการ คือ ๑) รถตรวจอากาศ15 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๔๐ รายการ ๒) ครุภัณฑ์ที่ชํารุดหมดความจําเป็นในการใช้งาน ประจําปีงบประมาณ 16 

๒๕๖๐ จํานวน ๔๐๒ รายการ คณะกรรมการประเมินราคา ได้ทําการประเมินราคาแลว้ อยู่ระหว่างการจัดทํา17 

รายงานผลการประเมินราคาเสนอผู้บริหารทราบและดําเนินการต่อไป 18 

๔) เน่ืองจากมีพัสดุครุภัณฑ์จํานวนมากที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความจําเป็นในการใช้งาน19 

และดําเนินการจําหน่ายต่อไป จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพ่ือกันการชํารุดและสญูหาย ดังน้ันจึงมีความ20 

จําเป็นต้องทําที่จัดเก็บบริเวณช้ันใต้ดิน อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง (อาคาร ๗) 21 

๕) โครงการพัฒนาระบบการควบคุมดูแลครุภัณฑ์ ได้ทําหนังสือเรียนรองคณบดีและหัวหน้า22 

ภาควิชาให้ส่งรายช่ือผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์แบบแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละ และจะมีการอบรมปฏิบัติการฯ ใน23 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๔ อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง 24 

(อาคาร ๗) 25 

๖) ความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๑ มเีงิน26 

คงเหลือยกมา (-๓๓,๖๖๗,๓๙๒.๑๐ บาท) รายได้ ๒๙,๙๒๖,๖๕๕.๓๑ บาท รายจ่าย ๒๖,๕๕๖,๕๑๒.๕๑ บาท 27 

เงินคงเหลือ (-๓๐,๓๐๗,๒๔๙.๓๐ บาท) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

๗) เพ่ือให้การบริหารการเงินสอดคล้องกับความจําเป็นในการใช้จ่ายของผู้บริหาร ภาควิชา29 

และหน่วยต่างๆ จึงได้จัดทําแบบฟอร์มประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและกิจกรรมประจํา30 

และต่อเน่ืองที่จะเบิกจ่ายเงินจากทุกแหล่ง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 31 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม สว่นแบบฟอร์มบริหารความเสี่ยงด้านการเงินจากทุกภารกิจหลัก 32 

(การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) อยู่ระหว่างการออกแบบ 33 
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๘) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ (สินทรพัย์)  คณะฯ ได้อนุมัติให้ ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ทาํ1 

สัญญาเช่าทําสํานักงานเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยย้ายจากห้องเดิมมาเป็น ๗๓๐๘ ช้ัน ๓ อาคารสวัสด์ิ 2 

แดงสว่าง (อาคาร ๗) 3 

๕.๗.๒ กิจการสังคม 4 

๑) โครงการ University Social Engagement เป้าหมายระดับภาควิชาจาก ๑๐ ภาควิชา5 

รวมทั้งหมด ๒๘ โครงการ ขอ้มูล ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบโครงการท่ีผ่านการคัดกรอง ๒๐ โครงการ 6 

และส่งกลับใหแ้ก้ไขปรับปรุง ๔ โครงการ รวม ๒๔ โครงการ (ร้อยละ ๘๕.๗ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย) โดย7 

ภาควิชาที่จัดทําบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้แล้มี ๖ ภาควิชา ได้แก่ ปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา การพยาบาลสาธารณสุข 8 

โภชนวิทยา วิศวกรรมสุขาภิบาล สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และอนามัยชุมชน   9 

๒)  การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขศาสตร์ จงัหวัด10 

นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ณ ศนูย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อําเภอสูง11 

เนิน จังหวัดนครราชสีมา ทีป่ระชุมมีมติใหทุ้กสถาบันในเครือข่ายดําเนินการ ดังน้ี ๑) ทบทวนและส่งรายช่ือ12 

คณะกรรมการฝ่ายหลักสูตร วิจัย และกิจการนักศึกษา ฝ่ายละ ๑ คน รวม ๓ คน ๒) ส่งรายช่ือนักศึกษา ๓ คน 13 

เพ่ือจัดต้ังเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่จะดําเนินกิจการเพ่ือสังคม ๓) เสนอความคิดเห็นต่อเน้ือความท่ีสภาการ14 

สาธารณสุขชุมชนเสนอในที่ประชุมคณบดีครั้งล่าสุด ในประเด็นช่ัวโมงปฏิบัติการและคุณสมบัติอาจารย์ เพ่ือ15 

รวบรวมความคิดเห็นดําเนินการต่อไป ๔) เข้าร่วมในการขบัเคลื่อนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่16 

อําเภอสูงเนิน กําหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สํานักวิชาสาธารณสุขศาตร์ 17 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  18 

๕.๗.๓  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จงัหวัด19 

นครราชสีมา 20 

๑) รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารจากคณะต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมกับนายอําเภอสูง21 

เนินและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนินเพ่ือหารือเก่ียวกับการดําเนินงาน Primary Care Cluster และโครงการ22 

ความร่วมมืออ่ืนๆ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 23 

๒) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดําเนินการตามแผนและจะเร่ิมเปรียบเทียบข้อมูลการใช้24 

ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 25 

๓) มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระบบและลดภาระในการดูแล 26 

๔) ประสานหน่วยงานฯ และภาควิชาอนามัยชุมชน จัดทําแปลงผักและสมุนไพร QR-Code  27 

๕) หารือกับเกษตรอําเภอและนักวิชาการเกษตรเพ่ือหาช่องทางการปลูกพืชอนุรักษ์เพ่ือ28 

การศึกษา และพืชเศรษฐกิจเพ่ือหารายได้ 29 

๖) เข้าพบนายอําเภอและสาธารณสุขอําเภอเพ่ือหารือเรื่องพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 30 

๒๕๖๑ 31 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดี 1 

 ๕.๘.๑  แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 

ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งงานบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนในระบบ                    3 

E-office ต้ังแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

๕.๘.๒  แจ้งขัน้ตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้5 

บุคลากรของคณะฯ รับทราบถึงขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งขั้นตอนการร้องเรียน /ร้องทุกข์ 6 

ดังกล่าวน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสาร7 

ประกอบการประชุม 8 

 ๕.๘.๓  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่เมื่อวันที่            9 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้ารว่มโครงการ มีจํานวนทั้งหมด ๔๑ คน ประกอบด้วย สายวิชาการ ๒๐ คน ร้อยละ 10 

๔๘.๗๘ สายสนับสนุน ๒๑ คน ร้อยละ ๕๑.๒๒ (ผู้ช่วยอาจารย์ ๓ คน และสายสนับสนุน ๑๘ คน) ผูต้อบ11 

แบบสอบถาม จํานวน ๒๗ คน ร้อยละ ๖๕.๘๕ ประกอบด้วย สายวิชาการ ๑๐ คน ร้อยละ ๓๗.๐๔ สาย12 

สนับสนุน ๑๗ คน ร้อยละ ๖๒.๙๖ ความพึงพอใจต่อการจัดงาน การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น 13 

การลงทะเบียน ร้อยละ ๖๒.๙๖ ระยะเวลาในการจัดงาน ร้อยละ ๕๑.๘๕ ความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากรมากที่สุด 14 

ด้านการบรรยายชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ ถ่ายทอดเน้ือหาให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 15 

ร้อยละ ๕๙.๒๖ การใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย และรักษาเวลาในการบรรยาย ร้อยละ ๕๑.๘๕ ความพึงพอใจต่อ16 

กิจกรรมสร้างค่านิยม MUPH มากที่สุด มีโอกาสแสดงออกหรือแลกเปลีย่น และมสี่วนร่วมในกิจกรรม การจัด17 

กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๑.๘๕ ช่องทางการรับรู้และการสื่อสารของบุคลากรคณะฯ (เรียงมาก18 

ไปหาน้อย) ได้แก่ Line เพ่ือนร่วมงาน เว็บไซต์คณะฯ หัวหน้าภาควิชา Facebook หนังสือเชิญ/ระบบ E-office 19 

เป็นต้น 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  23 

 ๕.๙.๑  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ    24 

 ๑) การทํา PA ของ Cluster ส่งให้งานแผนฯ เรียบร้อยแลว้ มีโครงการร่วมกับ AFRIMS ซึ่งจะมี25 

การดําเนินการต่อในรูปแบบงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ โดย AFRIMS ได้เสนอหน่วยงานกรมพลาธิการ26 

กองทัพบก ซึ่งมีปัญหาในโรงงานเย็บชุดทหาร เรื่องสิ่งแวดล้อม การยศาสตร์  เป็นต้น 27 

 ในการดําเนินงานน้ันมีปัญหาในการหาคณะทํางานในการเข้ามาร่วม รวมไปถึงนักศึกษาที่จะเป็น28 

กําลังหลักในการทํางาน ขอฝากรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ที่จะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาควิชา และบุคลากร 29 

 ๒) ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เป็นประธานกลุ่มภารกิจ Cluster คนต่อไป 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
 33 



 

 

23 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  1 

     ๖.๑  บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการทํางานร่วมกับภาคเอกชน” 2 

                  ตามท่ี ประธานฯ ได้เชิญ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี3 

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการทํางานร่วมกับ4 

ภาคเอกชน” ในเวลา ๑๐.๑๑ - ๑๑.๐๐ น. มีสาระสําคัญจาการบรรยาย โดยสรุปดังน้ี 5 

               ผู้อํานายการสถาบันฯ  แจ้งว่ามีแผนทีส่ัญจรไปทุกหน่วยงาน และขอขอบคุณคณะฯ ทีอ่นุญาตให ้6 

INNOTECH  ใช้พ้ืนที่ช้ัน ๑ เป็นสํานักงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม7 

และผู้ประกอบการ (Mahidol Virtual Innovation Centers) โดยเป็นสาขาที่ ๑ จะเปิดให้บริการประมาณต้น8 

เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นพ้ืนที่ให้นักวิจัยเข้าไปน่ังคุยกัน 9 

               ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล  นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0  มหาวิทยาลัยจะเกิดได้ต้องเกาะ10 

กระแส Innovation ที่รัฐบาลมองคืออะไร คิดอะไรต้องเข้าสู่ตลาดได้ (Invention + Commercialization        11 

Innovation ) อะไรที่ผลิตแลว้ขายไม่ออก เป็น Invention นอกจากน้ียังมีประเด็นรายละเอียดต่างๆ ที่ทาง             12 

ผู้อํานายการ INNOTECH  ได้นําเสนอเช่น เรื่องของ Start – Up , R&D ,  valuation =การตีมูลค่างานวิจัยเมื่อ13 

สิ้นสุดโครงการ , IPV=การประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ซึง่ในอนาคตผู้ให้ทุนจะเริ่มมอง   โดยมีรายละเอียดการ14 

บรรยายตามเอกสารประกอบการบรรยายนําเสนอในที่ประชุม  15 

    ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 

 17 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 18 

     19 

 20 

 21 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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